

Số: 14 / KH-PGDĐT

Dầu Tiếng, ngày 20 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới tại các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

Căn cứ kế hoạch số 38-KH/UBND ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng;

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT- TTg ngày 03/01/2023 và tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành, địa phương nắm bắt, thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện.

Xác định rõ các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để có các giải pháp thực hiện hiệu quả.

2. Yêu cầu

Các đơn vị trường học tập trung đề cao trách nhiệm trong việc triển khai, quán triệt thực hiện kế hoạch; xác định công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp thiết, thường xuyên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện công tác phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, triển khai, quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới và nội dung Kế hoạch triển khai của ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương; qua đó, tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch 169/KH-UBND ngày 22/10/2021 về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 11/KH-

UBND ngày 26/01/2022 về thực hiện Quyết định 1492/QĐ- TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 27/9/2021 của Tỉnh ủy Bình Dương; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 23/9/2020 về thực hiện nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch số 100/KH-UBND, ngày 09/6/2021 của UBND huyện về việc thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác phòng cháy, chữa cháy và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

2. Rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy. Chú trọng xây dựng kế hoạch, phương án và trang bị đảm bảo các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho giáo viên, học sinh. Triển khai và quán triệt đầy đủ nội dung Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, ban, ngành có liên quan xây dựng nội dung về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đưa vào giảng dạy, hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo; chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành, diễn tập kiến thức kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh trong các cơ sở giáo dục theo quy định.

Chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện (*thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo*).

2. Các trường học trực thuộc

Chủ động phối hợp với Công an huyện và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của đơn vị, đảm bảo điều kiện triển khai có hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Trên đây là kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới tại các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn huyện Dầu Tiếng của Phòng Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:

- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT

TRƯỞNG PHÒNG


Tạ Tấn Tuấn



